
 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
ครั้งที ่๑๒/๒๕๕๓ 

วนัที ่๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
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ผูม้าประชุม 

๑. ศ.เกยีรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศ.เกยีรติคุณ ดร.กติติชัย  วัฒนานิกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

และ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธกิารบดี 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๔. รศ.ว่าที่ร้อยตรีสกล       แก้วศิริ  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๕. ดร.จรูญ ค านวนตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๖. นายทนิกร น าบุญจิตต ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายบุญเอื้อ บัวสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายปริญญา ปานทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. รศ.สรุชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. ดร.อุทยั สื่อกระแสร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. รศ.สนิท   สตัโยภาส รองอธกิารบดี 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๑๓. ผศ.สกุญัญา ค านวนสกุณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๑๔. อาจารย์ประจักษ์ เขม็มุกด์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๑๕. ผศ.มนตรี ศิริจันทร์ช่ืน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๑๖. รศ.ประสทิธิ์ กจิจนศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๗. ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๘. นายสญัญา สะสอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๙. นายทรงเกียรติ สงัฆมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๒๐. นายถนัด                   บุญชัย รองอธกิารบดี  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลยัรบัรองรายงานการประชุมฉบบันี้ แลว้ 

ในการประชุม ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๓ วนัที่ ๒๓ กนัยายน ๒๕๕๓ 



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

 

-๒- 

 

ผูไ้ม่มาประชุม 
๑. ดร.ศุภวัตร ภวูกุล ประธานกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๒. ศ.ดร.มนัส สวุรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ดร.วัชระ ตันตรานนท ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นางอรวรรณ ชยางกูร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นายสญัญา สะสอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

๑. นางสาวมนัญชยา รัตนกจิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางศิริพร ธุวดาราตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. ว่าที่ร้อยตรีโกศล         แสงงาม  ผู้ปฏบัิติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. ผศ. สุมิตรา ศรีชูชาติ ผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล 
๗. ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
๘. นางกรุณา กลจักร ประธานหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาเกาหลี  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๙. ผศ.เจริญศรี พ้ืนผาสขุ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาองักฤษ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๐. ดร.เฉลิมชัย ไชยชมภ ู อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาองักฤษ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๑. นางสาวเกศินี ศรีรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาตะวันตก  

ประธานหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาองักฤษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

เริม่ประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
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-๓- 

ระเบยีบวาระที ่๑  เรือ่งทีป่ระธานแจง้ทีป่ระชุมทราบ 
 
 ๑.๑   เรือ่งแจง้ของประธานที่ประชุม  
 
  -  ไม่มี - 

 
 ๑.๒  เรือ่งแจง้ของมหาวิทยาลยั 
 
  ๑.๒.๑ หนงัสือ เรือ่ง “คู่มือการท่องเทีย่วในมิติเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดท าโครงการการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืนด้วยปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ และได้ด าเนินการแล้ว

หลายพ้ืนที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนประสบผลส าเรจ็ด้วยดี   
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูสทิธิ์ ชูชาติ จึงได้จัดท าหนังสือ เร่ือง “คู่มือการท่องเที่ยว

ในมิติเศรษฐกจิพอเพียง” ข้ึน เพ่ือเผยแพร่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ทั้งน้ีเพราะการสร้างชุมชนเข้มแขง็ต้องขุดรากเหง้าของชุมชนเพ่ือให้ชุมชนเหน็คุณค่าเกิดความ

ภาคภมูิใจ ส่งผลให้การพัฒนายืนอยู่บนพ้ืนฐานของภมูิปัญญาในอดีต โดยมีเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสาน

เพ่ือให้เกดินวัตกรรมที่สามารถปรับตัวได้อย่างกลมกลืนและย่ังยืนในกระแสการเปล่ียนแปลง 
 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๑ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
 มติสภามหาวิทยาลยั 
  รับทราบ 
 
  ๑.๒.๒ หนงัสือ เรือ่ง “การพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยืน ในมิติเศรษฐกิจพอเพยีง  

จ.แม่ฮ่องสอน” 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดท าโครงการการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืนด้วยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ และได้ด าเนินการแล้ว

หลายพ้ืนที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนประสบผลส าเรจ็ด้วยดี   
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-๔- 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูสิทธิ์  ชูชาติ จึงได้จัดท าหนังสือ เร่ือง “การพัฒนา 

การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ในมิติเศรษฐกิจพอเพียง จ.แม่ฮ่องสอน” ข้ึน เพ่ือเผยแพร่เกี่ยวกับการพัฒนา

ชุมชนอย่างย่ังยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งน้ีเพราะการสร้างชุมชนเข้มแขง็ต้องขุดรากเหง้า

ของชุมชนเพ่ือให้ชุมชนเหน็คุณค่าเกดิความภาคภมูิใจ ส่งผลให้การพัฒนายืนอยู่บนพ้ืนฐานของภมูิปัญญา

ในอดีต โดยมีเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถปรับตัวได้อย่างกลมกลืนและ

ย่ังยืนในกระแสการเปล่ียนแปลง 
 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๒ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลยั 
  รับทราบ 
 
  ๑.๒.๓ เอกสารวิชาการ เรือ่ง “ข่วงผญา” 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดท าเอกสารวิชาการรายปี โดยมีจุดประสงค์เพ่ือน าเสนอ
บทความทางด้านล้านนาคดีจากที่คณาจารย์ได้ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับภูมิปัญญาล้านนา เป็นความภาคภูมิใจ 

ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีส่วนร่วม 

ในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีอยู่ อันเป็นหน้าที่ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมที่จะต้องศึกษาค้นคว้าและวิจัย

ออกมาให้เป็นรูปธรรมต่อไป 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้จัดท าเอกสารทางวิชาการ เร่ือง 

“ข่วงผญา” ขึ้ น เพ่ือเผยแพร่บทความทางด้านล้านนาคดีและองค์ความรู้ต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 

โดย “ข่วงผญา” ฉบับน้ีเป็นฉบับที่ ๕ ปี ๒๕๕๓ 

 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๓ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลยั 
  รับทราบ 
 
  ๑.๒.๔ เอกสารวิชาการ เรือ่ง “ช่อและตุง ศิลป์แห่งศรทัธา ภูมิปัญญาทอ้งถิน่” 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดท าเอกสารวิชาการรายปี โดยได้ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลที่
เกี่ยวกบัความเช่ือความศรัทธา ที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น จนสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ข้ึนเพ่ือน ามาใช้ประกอบ

ประเพณีพิธกีรรมที่แตกต่างกนั 
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-๕- 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้จัดท าเอกสารทางวิชาการ เร่ือง  

“ช่อและตุง ศิลป์แห่งศรัทธา ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ข้ึน เพ่ือให้เป็นเอกสารทางวิชาการที่สามารถน าไปใช้

อ้างอิง และเป็นภาระหน้าที่ที่ส  าคัญของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ต้องศึกษา ค้นคว้า และ

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัวัฒนธรรมประเพณี และพิธกีรรมต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ให้ถูกบทบาทหน้าที่ กาลเทศะ 

และเป็นการอนุรักษ์ สบืสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สบืไป 
 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๔ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลยั 
  รับทราบ 
 
 ๑.๓ เรือ่งแจง้ของเลขานุการสภามหาวิทยาลยั 
 
  ๑.๓.๑ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั  

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 

๑๑/๒๕๕๒ เม่ือวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ และในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๒ เม่ือวันที่ ๑๐ กันยายน 

๒๕๕๒ ได้มีมติให้แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ น้ัน 
 บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และจะขอน าเสนอรายงานผลการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี ๒๕๕๒ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังต่อไป ในวันที่ ๒๓ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 
 มติสภามหาวิทยาลยั 
  รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่๒  เรือ่งรบัรองรายงานการประชุม  
 
 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที ่๑๐/๒๕๕๓ วนัที ่๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓  
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมว่า ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จัดท ารายงานการประชุม

สภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๓ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เสรจ็เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงาน

การประชุมไปพร้อมกับการจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  
 รายละเอยีดตามเอกสารรายงานการประชุมและขอแก้ไขเพ่ิมเติมดังน้ี 



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

 

-๖- 

๑. หน้า ๑๖ ระเบียบวาระที่ ๓.๒ ย่อหน้าที่ ๑ บรรทดัที่ ๑ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
  จากเดิม “นายวิราช ทูลเกล้า หัวหน้าสาขาวิชาภาษาตะวันออก น าเสนอที่ประชุมว่า 

สบืเน่ืองจากการประชุม” 
  เป็น “นายวิราช ทูลเกล้าแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาภาษาตะวันออก น าเสนอที่ประชุมว่า 

สบืเน่ืองจากการประชุม” 
๒. หน้า ๒๓ ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๑ ย่อหน้าที่ ๑ เพ่ิมเติมข้อความ “รองศาสตราจารย์สนิท  

สัตโยภาส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ซ่ึงเป็นผู้ที่มี

ส่วนได้ส่วนเสยีออกจากห้องประชุม” 
๓. หน้า ๒๓ ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๑ ย่อหน้าที่ ๑  ๒ และ ๓ เปล่ียนเป็นย่อหน้าที่ ๒  ๓ และ ๔ 
๔. หน้า ๒๖ เพ่ิมเติมข้อความต่อไปนี้ ท้ายหน้า  

  
 มติสภามหาวิทยาลยั 
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๓ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
ตามที่แก้ไข 

 
 ๒.๒ รายงานการประชุมครั้งที ่๑๑/๒๕๕๓ วนัที ่๙ สิงหาคม ๒๕๕๓  
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมว่า ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จัดท ารายงานการประชุม

สภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๓ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงาน 

การประชุมไปพร้อมกับการจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  
 รายละเอยีดตามเอกสารรายงานการประชุมและขอแก้ไขเพ่ิมเติมดังน้ี 
 ๑. หน้า ๓๔ ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ มติสภามหาวิทยาลัย ข้อ ๑ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
  จากเดิม “(๑) นายบุญเอื้อ บังสรวง” 
  เป็น “(๑) นายบุญเอื้อ บังบัวสรวง” 
 ๒. หน้า ๓๙ บรรทดัที่ ๑๓ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
  จากเดิม “(๔) หน้า ๘๖ รายวิชา ENG ๑๖๐๓ ภาษาองักฤษส าหรับวิทยาศาสตร์” 
  เป็น “(๔) หน้า ๘๖ รายวิชา ENG ๑๖๐๓ ภาษาองักฤษส าหรับวิทยาศาสตร์เพ่ือการท างาน” 
 ๓. หน้า ๔๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
  จากเดิม “๔.๔.๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าตอบแทน

อาจารย์พิเศษในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ....” 
  เป็น “๔.๔.๑ ๔.๔.๒ (ร่าง) ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 

ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษในการจัดการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) ภาคปกติ พ.ศ. ....” 
 



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

 

-๗- 

 มติสภามหาวิทยาลยั 
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๓ วันที่ ๙ สงิหาคม ๒๕๕๓ 

ตามที่แก้ไข 

 
ระเบยีบวาระที ่๓  เรือ่งสืบเนือ่ง 
 
 - ไม่มี -  

 
ระเบยีบวาระที ่๔  เรือ่งเสนอเพือ่พจิารณา 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมพิจารณายกระเบียบวาระที่ ๔.๒  ๔.๓ ๔.๔ และ ๔.๕ 

ขึ้ นมาพิจารณาก่อน เน่ืองจากเป็นเร่ืองเร่งด่วน ซ่ึงเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๐ 

วรรคสอง 

 
 มติสภามหาวิทยาลยั 
  เหน็ชอบให้ยกระเบียบวาระที่ ๔.๒  ๔.๓  ๔.๔ และ ๔.๕  ขึ้นมาพิจารณาก่อน 

 

 ๔.๒ พจิารณาแต่งตั้ง 
 
 ๔.๒.๑ การปรบัปรุงต าแหน่งและคดัเลือกขา้ราชการพลเรือน 

ในสถาบนัอุดมศึกษาเพือ่เลือ่นและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์

และรองศาสตราจารย ์จ านวน ๓ ราย 
  

 การประชุมในระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ เป็นการประชุมลับ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและ 

ผู้ปฏบัิติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยจึงออกจากห้องประชุม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตรา ศรีชูชาติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล ในฐานะเลขานุการ

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ น าเสนอที่ประชุมพิจารณาผลการพิจารณาปรับปรุงต าแหน่ง

และคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเล่ือนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ จ านวน ๓ ราย ดังน้ี 
๑. ผลการพิจารณาปรับปรุงต าแหน่งและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

เข้าข่ายเพ่ือเล่ือนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธปีกติ จ านวน ๑ ราย  
๒. ผลการพิจารณาปรับปรุงต าแหน่งและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ไม่เข้าข่ายที่จะเล่ือนและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ จ านวน ๑ ราย และ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธพิีเศษ จ านวน ๑ ราย 
รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

 

-๘- 

มติสภามหาวิทยาลยั 
๑. อนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและคัดเลือกนางกาญจนา สิริกุลรัตน์ ต าแหน่งผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์ ระดับ ๘ เพ่ือเล่ือนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่

วันที่ ๑๐ กนัยายน ๒๕๕๒ 
๒. เห็นชอบผลการพิจารณาปรับปรุงต าแหน่งและคัดเลือกนายบุญเลิศ กล่ินรัตน์ 

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๘ ไม่เข้าข่ายเล่ือนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาบริหารธุรกจิ 
๓. เหน็ชอบผลการพิจารณาปรับปรุงต าแหน่งและคัดเลือกนายเวชสวรรค์ หล้ากาศ 

ต าแหน่งอาจารย์ ระดับ ๗ ไม่เข้าข่ายเล่ือนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 ๔.๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณแ์ละรอ้งทุกขป์ระจ ามหาวิทยาลยั (ก.อ.ม.) 
  

เล่ือนไปพิจารณาในคราวประชุมคร้ังต่อไป 
 
 ๔.๒.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณประจ ามหาวิทยาลยั (ก.จ.ม.) 
  

เล่ือนไปพิจารณาในคราวประชุมคร้ังต่อไป 
 

 ๔.๓ พจิารณาเรือ่งการศึกษา 
 
  ๔.๓.๑ อนุมติัใหป้ริญญา ของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  

ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ครั้งที ่๙/๒๕๕๓ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสภาวิชาการในคราวประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๕๓ 

เม่ือวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ได้พิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาครบถ้วน

ตามหลักสตูรแล้ว ในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ จ านวน ๑๐๕ คน 

ซ่ึงเป็นการด าเนินการตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ดังน้ี 
ส าเร็จการศึกษา วนัที ่๕ สิงหาคม ๒๕๕๓  

  ระดับปริญญาตรี ๑๐๔ คน 
  ระดับปริญญาโท ๑ คน 
   รวม ๑๐๕ คน 
 



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

 

-๙- 

ดังน้ัน มหาวิทยาลัยโดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

พ.ศ. ๒๕๔๗  
 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๑ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลยั 
  อนุมัติให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จ านวน ๑๐๕ คน ตามบัญชีรายช่ือที่น าเสนอ 
 
  ๔.๓.๒ พจิารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี  

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  

มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระน้ี 
 
  ๔.๓.๓ พจิารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น  

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

พร้อมคณะน าเสนอที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

ภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยสภาวิชาการในคราวประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ 

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ได้พิจารณาให้ความเหน็และมีมติให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 ดังน้ัน จึงน าเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เพ่ือขอความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๓ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

 ทีป่ระชุมร่วมกนัพิจารณาและมีขอ้เสนอแนะ ดงันี้  
 

๑. ควรปรับปรุงแก้ไขการใช้ภาษาองักฤษในเอกสารหลักสูตรน้ีให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ อาทิ

เช่น  หน้า ๗๖ รายวิชา JPN ๔๙๐๑ สัมมนาภาษาญ่ีปุ่น ใช้ภาษาอังกฤษว่า Seminar ควรแก้ไขเป็น 

Japanese Seminar 
๒. ควรจัดกจิกรรมในสถานที่ต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ วัฒนธรรมญ่ีปุ่น 
๓. ควรระบุรายวิชา Japanese Seminar ไว้ในตารางเปรียบเทยีบรายวิชาของการปรับปรุงหลักสตูร 

 
 



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๐- 

 มติสภามหาวิทยาลยั 
  เหน็ชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา-

มหาวิทยาลัย และมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนน าเสนอไปยังส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาต่อไป 
 
  ๔.๓.๔ พจิารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมคณะ

น าเสนอที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยสภาวิชาการในคราวประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๑๓ กรกฎาคม 

๒๕๕๓ ได้พิจารณาให้ความเหน็และมีมติให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 ดังน้ัน จึงน าเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือขอความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๔ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ทีป่ระชุมร่วมกนัพิจารณาและมีขอ้เสนอแนะ ดงันี้  
 

๑. ควรปรับปรุงแก้ไขการใช้ภาษาองักฤษในเอกสารหลักสตูรน้ีให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ อาทเิช่น   
  ๑.๑  หน้า ๗๙ รายวิชา ENG ๒๕๑๕ ภาษาองักฤษเพ่ือการโรงแรม ๑ ย่อหน้าที่ ๒ บรรทดั
ที่ ๒ food and beverages ควรตัด s ออก 

 ๑.๒  หน้า ๘๑ รายวิชา ENG ๒๕๑๖ ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม ๒ ย่อหน้าที่ ๒ บรรทดั
ที่ ๒ ควรแก้ไขค าว่า making room เป็น room restorationreservation 

 ๑.๓  หน้า ๘๓ รายวิชา ENG ๓๕๑๘ ภาษาอังกฤษเพ่ือการภัตตาคาร ย่อหน้าแรก บรรทดั
ที่ ๒ food and beverages ควรตัด s ออก 

๒. การเรียนการสอนในหลักสตูรน้ีควรมีลักษณะที่ดึงดูดความสนใจและแปลกไปจากการเรียน

การสอนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๑- 

๓. หน้า ๓ คุณวุฒิผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญศรี พ้ืนผาสกุข ให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
จากเดิม “ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)” 

เป็น “ศศ.บ.กศ.บ. (ภาษาองักฤษ)” 
๔. หน้า ๖๐ – ๖๑ ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานควรเน้นถึงผลลัพธ์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ

สาขาวิชามากกว่าเน้นกระบวนการ เพ่ือให้ดัชนีบ่งช้ีมีความท้าทายมากขึ้ น เน่ืองจากกระบวนการต่าง ๆ 

เป็นการด าเนินงานตามปกติอยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้องน ามาเป็นดัชนีบ่งช้ีในการประเมิน 
๕. หน้า ๘๔ รายวิชา ENG ๓๕๒๒ ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจการบิน ควรปรับปรุงแก้ไข

ค าอธบิายรายวิชาภาษาไทยและภาษาองักฤษให้มีความหมายตรงกนั 
๖. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงของประเทศไทยที่

ต้องเข้าสู่ระบบการค้าเสรีอาเซียน 
 
 มติสภามหาวิทยาลยั 
  เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๓ รายละเอยีดตามที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนน าเสนอไปยังส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาต่อไป 
 
  ๔.๓.๕ พจิารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ  

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมคณะ

น าเสนอที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยสภาวิชาการในคราวประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๑๓ กรกฎาคม 

๒๕๕๓ ได้พิจารณาให้ความเหน็และมีมติให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 ดังน้ัน จึงน าเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เพ่ือขอความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๕ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๒- 

 ทีป่ระชุมร่วมกนัพิจารณาและมีขอ้เสนอแนะ ดงันี้  
 

๑. ควรปรับปรุงแก้ไขการใช้ภาษาองักฤษในเอกสารหลักสตูรน้ีให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ อาทเิช่น   
  ๑.๑  หน้า ๘๐ บรรทดัที่ ๒ food and beverages ควรตัด s ออก 
  ๑.๒  หน้า ๘๐ รายวิชา ENG ๒๕๑๖ ภาษาองักฤษเพ่ือการโรงแรม ๒ ย่อหน้าที่ ๒ บรรทดั
ที่ ๒ ควรแก้ไขค าว่า making room เป็น room restorationreservation 

๒. หน้า ๘๓ รายวิชา ENG ๓๕๑๘ ภาษาอังกฤษเพ่ือการภัตตาคาร ย่อหน้าที่ ๒ บรรทดัที่ ๒ 
beverages ควรตัด s ออก 

๓. มหาวิทยาลัยควรมีข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาและก าหนดให้

นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานที่ เหมาะสมมากกว่าที่จะให้นักศึกษาหาแหล่งฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพด้วยตนเอง 
๔. ควรมีความโดดเด่นด้านใดด้านหน่ึงที่เป็นอตัลักษณ์หรือภาพลักษณ์ของสาขาวิชานั้น ๆ 
๕. หน้า ๕๗ – ๕๘ ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานควรเน้นถึงผลลัพธ์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น

ของสาขาวิชามากกว่าเน้นกระบวนการ เพ่ือให้ดัชนีบ่งช้ีมีความท้าทายมากขึ้น เน่ืองจากกระบวนการต่าง ๆ 

เป็นการด าเนินงานตามปกติอยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้องน ามาเป็นดัชนีบ่งช้ีในการประเมิน 
๖. หน้า ๕๘ ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ข้อ ๑๔ หมายถึงบัณฑิตทุกคนหรือไม่ อย่างไร  

ถ้าหมายถึงบัณฑติทุกคนอาจเป็นการยากที่จะด าเนินการ 
๗. หน้า ๕๙ ข้อ ๓ การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร ถ้าจะใช้แนวทางน้ี 

ผู้ประเมินควรเป็นบุคคลภายนอกหลักสตูรเน่ืองจาก มคอ. ๗ ได้ก าหนดไว้ว่าต้องเป็นกรรมการอสิระ 
 
 มติสภามหาวิทยาลยั 
  เหน็ชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา-

มหาวิทยาลัย และมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนน าเสนอไปยังส านักงานคณะกรรมการ  

การอุดมศึกษาต่อไป 
 
  ๔.๓.๖ พจิารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ 

(๕ ปี) หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมคณะ

น าเสนอที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ปี) 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยสภาวิชาการในคราวประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๑๓ กรกฎาคม 

๒๕๕๓ ได้พิจารณาให้ความเหน็และมีมติให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๓- 

 ดังน้ัน จึงน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือขอความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๖ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ทีป่ระชุมร่วมกนัพิจารณาและมีขอ้เสนอแนะ ดงันี้  
 

๑. ควรปรับปรุงแก้ไขการใช้ภาษาอังกฤษในเอกสารหลักสูตรน้ีให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ อาทเิช่น  
หน้า ๑๑๓ ข้อ ๒.๔.๒ และหน้า ๑๑๖ ข้อ ๔.๔.๑ 

๒. ควรก าหนดให้เป็นหลักสูตรที่มีวิชาโท แต่จะต้องเป็นภาษาอื่นไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่เป็น

วิชาเอกอยู่แล้ว 
๓. ควรปรับเปล่ียนวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนมีความสนุกและน่าสนใจ 

โดยไม่เน้นหลักไวยากรณ์มากเกินไปเน่ืองจากเป็นเร่ืองที่ยากและไม่น่าสนใจส าหรับผู้เรียน  และ 

ในขณะเดียวกนัการเรียนในห้องเรียนควรใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับนักศึกษา ไม่ควรให้นักศึกษาใช้

ภาษาไทยในการสื่อสาร 
๔. หน้า ๗๖ – ๗๗ ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานควรเน้นถึงผลลัพธ์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น

ของสาขาวิชามากกว่าเน้นกระบวนการ เพ่ือให้ดัชนีบ่งช้ีมีความท้าทายมากขึ้ น เน่ืองจากกระบวนการต่าง ๆ 

เป็นการด าเนินงานตามปกติอยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้องน ามาเป็นดัชนีบ่งช้ีในการประเมิน 
 
 มติสภามหาวิทยาลยั 
  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๕๓ รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัย และมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนน าเสนอไปยังส านักงานคณะกรรมการ- 

การอุดมศึกษาต่อไป 
 
 ๔.๔ พจิารณาเรือ่งการออกระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือประกาศ 
 

  ๔.๔.๑ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  

ว่าดว้ย การศึกษาระดบัปริญญาตรี (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. .... 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยน าเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... เพ่ือให้คณะกรรมการ

ยกร่างกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซ่ึงแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ พิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย น้ัน 



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๔- 

บัดน้ี คณะกรรมการยกร่างฯ ได้ด าเนินการพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....   
รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๑ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 มติสภามหาวิทยาลยั 
  อนุมัติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... รายละเอยีดตาม (ร่าง) ข้อบังคับที่น าเสนอ 
 
 ๔.๕ พจิารณาเรือ่งการบริหารงบประมาณและการเงิน 
 

  ๔.๕.๑ อนุมติัโครงการจัดหารายไดแ้ละผลประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นของมหาวิทยาลยั 

ของหน่วยงานต่าง ๆ 
 

มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระน้ี 
 
 ๔.๖ พจิารณาเรือ่งการบริหารงานบุคคล 
 

- ไม่มี - 
 
 ทีป่ระชุมพจิารณาระเบยีบวาระที ่๔.๑ ต่อไป ดงันี้  

 
๔.๑ นโยบายและระดมความคิด 

 
  ๔.๑.๑ การด าเนินการการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

(มคอ.) (Thai Qualification Framework = TQF) 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง น าเสนอ 

ที่ประชุมเพ่ือระดมความคิดเกี่ยวกับการด าเนินการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

(มคอ.) (Thai Qualification Framework = TQF)  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา โดยมีข้อมูล

ประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

หลกัการ 
๑. สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ก  ากับและควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย 

๒. อนุมัติหลักสตูรทุกหลักสตูร 



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๕- 

๓. ก ากบั ติดตาม ผลการด าเนินงานตามการจัดการศึกษาตามหลักสตูร 

๔. เหน็ชอบผลการประเมินหลักสตูร 

ในการด าเนนิการมีขั้นตอน ดงันี้  

๑. มหาวิทยาลัยด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและตามข้ันตอนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

๒. ทุกหลักสตูรต้องด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๓. สกอ. ก าหนดรายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประกาศ 

๔. มหาวิทยาลัยด าเนินการตาม มคอ. ๑ ถึง มคอ. ๗ มีรายละเอยีดดังน้ี 

(๑) มคอ. ๑ รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

(๒) มคอ. ๒ รายละเอียดของหลักสตูร 

(๓) มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา 

(๔) มคอ. ๔ รายละเอียดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

(๕) มคอ. ๕ รายงานการด าเนินงานของรายวิชา 

(๖) มคอ. ๖ รายงานการด าเนินงานการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

(๗) มคอ. ๗ รายงานการด าเนินงานของหลักสตูร 

ประเด็นการระดมความคิด 
การก าหนดแนวทางให้มหาวิทยาลัยด าเนินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา รวมทั้งการก ากับ 

ติดตาม และการมอบหมาย  
 
 ทีป่ระชุมร่วมกนัพิจารณาและมีขอ้เสนอแนะ ดงันี้  
 

๑. ปัจจุบันการตลาดได้เข้ามาสู่วงการศึกษามากขึ้น ท าให้เกิดการแข่งขันในการเรียนสอนของ

หลักสูตรต่าง ๆ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรศึกษาความต้องการของตลาดว่าต้องการเรียนด้านไหน อย่างไร 

น่าจะท าให้ประสบความส าเร็จมากกว่าการที่มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ แล้วให้นักศึกษาเข้ามา

เลือกเรียนในภายหลัง 
๒. ควรศึกษาความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตว่าต้องการบัณฑิตอย่างไร เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้

ผลิตบัณฑติให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 
๓. ควรมีการศึกษาและวิจัยถึงความส าเร็จ ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยในระยะเวลาที่ผ่านมา เช่น ความพึงพอใจของชุมชน สังคม หรือผู้ปกครองของนักศึกษา 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสตูรต่าง ๆ 
๔. ควรสร้างแรงจูงใจให้มหาวิทยาลัยต่างประเทศเข้ามาให้ความร่วมมือและสร้างเครือข่าย

ร่วมกับมหาวิทยาลัย เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ วัฒนธรรม ตลอดจนแลกเปล่ียนนักศึกษาที่สนใจจะศึกษา 

ในประเทศไทยและต่างประเทศ 



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๖- 

๕. ควรมีการระดมสมองทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือสังเคราะห์ถึงผลที่ได้

จากการศึกษาและวิจัยทั้งหมดเป็นอย่างไร และมหาวิทยาลัยควรด าเนินการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ในอนาคต 
๖. ควรพัฒนาหลักสตูรให้มีความโดดเด่นเหนือกว่าหลักสตูรเดียวกนัในมหาวิทยาลัยอื่น 
๗. ควรมีหลักสูตรหลายลักษณะ เช่น การสร้างหลักสูตรเพ่ืออาชีพ การสร้างหลักสูตรเพ่ือ

การศึกษาต่อ เป็นต้น 
๘. ควรพัฒนาหลักสตูรให้เป็นลักษณะ วิชาเอก-วิชาโท 
๙. ควรมีเกณฑข์ั้นต ่าในการก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
๑๐. การจัดการเรียนการสอนในระดับสาขาวิชามีความส าคัญต่อการประกันคุณภาพภายในเป็น

อย่างมาก ซ่ึงหากบริหารจัดการได้ดีจะส่งผลดีต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 
๑๑. ควรจัดประชุมคณาจารย์เพ่ือพิจารณาทบทวนหลักสูตรอย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง เพ่ือประเมิน

หลักสูตรดังกล่าว และในขณะเดียวกันควรให้ผู้วิพากษ์หลักสูตรในคร้ังแรกเป็นผู้ที่กลับมาประเมิน

หลักสตูรนั้น ๆ แล้วจึงสรุปข้อมูลรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 
๑๒. ควรก าหนดให้อาจารย์แต่ละคนทดลองหรือริเร่ิมท าประมาณ ๑-๒ รายวิชาก่อนใน

ระยะแรก เน่ืองจากอาจารย์แต่ละคนมีภาระงานสอนค่อนข้างมาก หากท าหลายวิชาเป็นการยากที่จะประสบ
ผลส าเรจ็ 

๑๓. ควรมีการรายงานผลการด าเนินงานของแต่ละรายวิชาที่เป็นรูปธรรมชัดเจน โดยแจ้งอาจารย์ 

ในมหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้า 
๑๔. แบบ มคอ. ๓ ซ่ึงเป็นรายละเอียดของรายวิชา แต่ละสาขาวิชาควรจัดท าโดยเน้นหรือ

แสดงออกให้เหน็จุดเด่นของตนเองให้ชัดเจน 
๑๕. ควรปรับรายละเอยีดของรายวิชาที่ก  าหนดใน มคอ.๓ ให้เข้ากบัความเป็นไปได้ในปัจจุบัน 
๑๖. ควรบันทกึข้อมูลตามแบบ มคอ.๓ ของทุกหลักสูตรไว้ในระบบฐานข้อมูล เพ่ือความสะดวก

และเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
๑๗. ควรจัดกิจกรรมเสริมในการเรียนการสอน โดยเฉพาะในเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม และต้อง 

มีวิธกีารวัดผลว่าได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ 
 
 มติสภามหาวิทยาลยั 
  อธกิารบดีรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๗- 

ระเบยีบวาระที ่๕  เรือ่งเสนอเพือ่ทราบหรือทกัทว้ง 

 
 ๕.๑ รายงานการเงิน ของ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยกองคลัง 

ส านักงานอธกิารบดี รายงานการเงินประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังน้ี 

๑. รายงานการรับเงินรายได้ 

๒. รายงานการจ่ายเงิน พร้อมแผนภมู ิ

๓. รายงานการจ่ายเงินรายได้ พร้อมแผนภมูิ 

๔. รายงานการจ่ายเงินบัณฑติวิทยาลัย พร้อมแผนภมูิ 

๕. รายงานการจ่ายเงินวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พร้อมแผนภมูิ 

๖. รายงานการจ่ายเงินโรงเรียนสาธติ พร้อมแผนภมูิ 

๗. รายงานการจ่ายเงินวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมแผนภมูิ 

๘. รายงานการจ่ายเงินโครงการปริญญาตรีที่ ๒ กลุ่มสนใจบัญชี พร้อมแผนภมูิ 

๙. รายงานการจ่ายเงินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู พร้อมแผนภมู ิ

๑๐. รายงานการจ่ายเงินโครงการความร่วมมือเทศบาลต าบลแม่ลาน้อย พร้อมแผนภมูิ 

๑๑. รายงานการจ่ายเงินโครงการความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมแผนภมูิ 
  

รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลยั 
  รับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที ่๖  เรือ่งอื่น ๆ 
 
 ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลยัครั้งต่อไป 
 
 วันที่ ๒๓ กนัยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องมรกต โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่  

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๒๐ น. 

 
 มนญัชยา รตันกิจ ถนดั บุญชยั 

 (นางสาวมนัญชยา รัตนกจิ) (นายถนัด  บุญชัย) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รองอธกิารบดี 
 ผู้จดบันทกึรายงานการประชุม เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


